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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um biðlista á Vogi.

Frá Sigurði Páli Jónssyni.

Hvernig hyggst ráðherra bregðast við löngum biðlistum á sjúkrahúsið Vog til þess að
draga úr vanda þeirra sem þurfa á meðferð að halda, ekki síst útigangsfólks?

Skriflegt svar óskast.

G r e i n a r g e r ð .
Vogur varð fyrir skerðingu árið 1995 vegna stefnubreytingar þáverandi ríkisstjórnar sem

hefur ekki verið leiðrétt síðan.

 


